

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN HOÀNG HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 1241 /UBND-TTtr

Hoàng Hoá, ngày 08 tháng 9 năm 2017

V/v báo cáo kết quả giải quyết đơn
của ông Lê Duy Lâm, quê quán xã Hoàng Phú.

Kính gửi: Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

UBND huyện Hoàng Hoá nhận được Văn bản số 10159/UBND-TD ngày 28/8/2017 của UBND Tỉnh chuyển đơn của ông Lê Duy Lâm, quê quán xã Hoàng Phú; trú tại C8-P103, phường Mai Động, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội (Kèm theo đơn).

Nội dung đơn: Đề nghị trả lại đất của gia đình ông trước đây ở xã Hoàng Phú) cho gia đình Ông để làm nhà ở và thờ cúng.

UBND huyện Hoàng Hóa báo cáo như sau:

Đầu năm 2014, UBND huyện nhận được đơn của ông Lê Duy Lâm đòi lại đất của ông cha để lại ở thôn Phú Thượng, xã Hoàng Phú. Đơn của ông Lâm đã được UBND Huyện thành lập Đoàn Thanh tra xác minh nội dung khiếu nại và ban hành Quyết định giải quyết khiếu nại số 1231/QĐ-UBND ngày 29/5/2014: Nội dung ông Lê Duy Lâm khiếu nại là không có cơ sở.

Không đồng ý, ông Lâm khiếu nại (lần 2) đến UBND tỉnh. UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên & MT thành lập Đoàn Thanh tra giải quyết khiếu nại (lần 2), kết quả giải quyết đã ban hành Quyết định số 3586/QĐ-UBND ngày 27/10/2014: Giữ nguyên Quyết định giải quyết khiếu nại số 1231/QĐ-UBND ngày 29/5/2014 của Chủ tịch UBND huyện Hoàng Hoá về giải quyết khiếu nại của ông Lê Duy Lâm. Quyết định nêu rõ: Nếu gia đình ông Lâm có nhu cầu về quê hương sinh sống thì làm đơn gửi UBND xã Hoàng Phú để được xem xét, giải quyết về đất ở theo quy định của pháp luật.

Tuy nhiên ông Lâm không gửi đơn đến UBND xã Hoàng Phú mà tiếp tục gửi đơn đến UBND tỉnh đề nghị nội dung đã được giải quyết, hướng dẫn. Ngày 05/01/2015 UBND tỉnh đã có Công văn số 30/UBND-TD trả lời ông Lâm: *Chủ tịch UBND tỉnh không tiếp nhận đơn, không trả lời lại nội dung khiếu nại của ông nên trên; còn nếu gia đình Ông có nhu cầu về đất làm nhà thờ thì gửi đơn đến UBND xã Hoàng Phú để được xem xét giải quyết theo quy định.*

Đối với địa phương, sau khi ông Lâm có đơn đề nghị cấp đất ở, UBND huyện đã chỉ đạo UBND xã Hoàng Phú hướng dẫn cụ thể cho ông Lâm về trình tự, thủ tục, điều kiện để được xét giao đất ở nhưng ông Lâm không có hộ khẩu thường trú tại xã Hoàng Phú, đồng thời Ông có ý kiến chỉ hoàn thiện hồ sơ sau khi được UBND huyện Hoàng Hóa giao đất và thông báo nghĩa vụ tài chính phải thực hiện; nếu tiền sử dụng đất phải nộp phù hợp với khả năng của gia đình, ông Lâm mới làm hồ sơ. Điều này không phù hợp với quy định của pháp luật. Ngày 24/01/2017, UBND huyện đã ban hành Văn bản số 121/UBND-TNMT về việc giải quyết đề nghị của ông Lê Duy Lâm, trong đó có nội dung: Hộ ông Lâm có trách nhiệm phối hợp với UBND xã Hoàng Phú để hoàn chỉnh hồ sơ, thực hiện

đầy đủ trình tự, thủ tục để được giao đất theo quy định nhưng nay Ông lại tiếp tục có đơn gửi đến UBND tỉnh là không chấp hành theo quy định của pháp luật.

Trên đây là kết quả giải quyết đơn khiếu nại của ông Lê Duy Lâm, quê quán xã Hoàng Phú, UBND huyện Hoàng Hóa báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh định hướng, chỉ đạo./.

(UBND huyện gửi kèm theo các văn bản số 68/UBND-TTr ngày 21/01/2015, số 90/UBND-TNMT ngày 06/02/2016; số 121/UBND-TNMT ngày 24/01/2017 của UBND huyện; Văn bản số 30/UBND-TD ngày 05/01/2015 của UBND tỉnh)

Nơi nhận:

- Như trên (B/c);
- Ban Tiếp công dân - VP. UBND tỉnh (B/c);
- TT HU-HĐND huyện;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Phòng TN&MT, T.Tra huyện;
- UBND xã Hoàng Phú;
- Ông Lê Duy Lâm (T/h);
- Lưu: VT.

